

## ประกาศรายชื่อโรงเรียนโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รุ่นที่ 4

นำเสนอเมื่อ : 28 ม.ค. 2568

ที่ ศธ 04278/ว93 เรื่อง การประกาศรายชื่อโรงเรียนโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย  
ระดับประถมศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รุ่นที่ 4

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ประกาศรับสมัคร  
คัดเลือกโรงเรียนเพื่อเข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.  
2568 รุ่นที่ 4  
เพื่อพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนสำหรับเข้ารับการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  
รวมทั้งส่งเสริมกระบวนการคิดของผู้เรียนและเป็นการขยายผลโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย  
ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงได้ประกาศรายชื่อโรงเรียน  
ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับประถมศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2568  
รุ่นที่ 4 จำนวน 5,325 โรงเรียน ทั้งนี้ ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา แจงโรงเรียนในสังกัดทราบ  
เพื่อเข้าร่วมการจัดการเรียนรู้อตามแนวทางของโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา  
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย



ที่ ศธ ๐๔๒๗๘/ว๕๓๓

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๒๗ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง การประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย  
ระดับประถมศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รุ่นที่ ๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

อ้างถึง หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๒๗๘/ว ๑๓๒๑  
ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วม จำนวน ๑ ชุด  
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา รุ่นที่ ๔

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ประกาศรับสมัคร  
คัดเลือกโรงเรียนเพื่อเข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา ปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๘ รุ่นที่ ๔ เพื่อพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน สำหรับเข้ารับการพัฒนาทักษะกระบวนการ  
ทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้งส่งเสริมกระบวนการคิดของผู้เรียนและเป็นการขยายผลโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  
ประเทศไทย ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้ประกาศรายชื่อโรงเรียน  
ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา ปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๘ รุ่นที่ ๔ จำนวน ๕,๓๒๕ โรงเรียน ทั้งนี้ ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  
แจ้งโรงเรียนในสังกัดทราบ เพื่อเข้าร่วมการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางของโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  
ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางเกศทิพย์ ศักวานิช)

รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติราชการแทน  
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักบริหารงานความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา

โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๘๐๑

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ lsh.eseb๒๕๖๘@gmail.com



ประกาศรายชื่อโรงเรียนฯ

“เรียนดี มีความสุข”

- [หนังสือนำ](#)
- [ประกาศรายชื่อ ลิงก์หลัก](#)
- [ประกาศรายชื่อ ลิงก์สำรอง](#)

ที่มา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน